



Lễ công bố Quyết định công nhận Đô thị Diên Khánh đạt tiêu chí Đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Khánh Hòa



Cầu Đồng Trăng nối liền 2 xã Diên Thọ và Diên Đồng

DIÊN KHÁNH

TỶ LỆ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CAO NHẤT TỪ NĂM 2020 ĐẾN NAY

Nhờ thực hiện nghiêm, có hiệu quả các giải pháp, tính đến hết đầu quý IV/2023 vừa qua, huyện Diên Khánh đã giải ngân được gần 300 tỷ đồng vốn đầu tư công, ước đạt gần 81% kế hoạch được giao của tỉnh trong năm nay.

ĐẢM ĐẢO GIẢI NGÂN ĐẠT 95% KẾ HOẠCH VỐN ĐƯỢC GIAO (ĐẾN NGÀY 30/01/2024)

Báo cáo từ phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Diên Khánh cho biết, với quyết tâm đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, ngay từ cuối năm 2022, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã thực hiện phân khai chi tiết nguồn vốn đầu tư công kế hoạch 2023, đồng thời quy định mốc thời gian hoàn thành giải ngân. Cho đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Diên Khánh đã phân bổ chi tiết vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 đạt kết quả cao.

Đồng thời, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã thường xuyên rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn của dự án theo quy định, xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng, lộ trình tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ngoài sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh cũng quyết tâm thực hiện các giải pháp để đưa tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt cao.

Đơn cử như huyện Diên Khánh, để công tác giải ngân vốn đầu tư công được triển khai một cách khẩn trương, quyết liệt và chặt chẽ, UBND huyện xác định, việc điều chuyển nguồn vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn là một trong các giải pháp cần thiết.

Theo đó, UBND huyện đã yêu cầu các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát khả năng giải ngân của từng dự án, định kỳ báo cáo kết quả rà soát và đề xuất điều chuyển vốn nếu như dự án chậm giải ngân.

UBND huyện yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng bảng tiến độ thực hiện chi tiết cho từng dự án, đồng thời xây dựng bảng tiến độ giải ngân theo từng mốc thời gian và có biên bản ký cam kết giải ngân với UBND huyện. Bên cạnh đó đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu về công tác giải ngân theo quy định tại Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đối với công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân, huyện Diên Khánh đã thực hiện giải ngân ngay khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, không dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm. Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước huyện kiểm soát chi ngân sau khi đủ điều kiện tạm ứng, thanh toán. Kho bạc Nhà nước huyện Diên Khánh đã thực hiện đúng nguyên tắc "thanh toán trước, kiểm soát sau" cho từng lần giải ngân cho đến khi giá trị giải ngân đạt 80% giá trị hợp đồng thì chuyển sang hình thức "kiểm soát trước, thanh toán sau".

Nâng cao năng lực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với tiến độ thực hiện dự án và giải

ngân vốn đầu tư công, tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tăng cường đôn đốc, giám sát, yêu cầu các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi huy động nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm.

Các giải pháp này đã giúp việc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện cơ bản bảo đảm đúng kế hoạch, tiến độ. Tổng thu ngân sách nhà nước toàn huyện 9 tháng năm 2023 thực hiện 190.029 triệu đồng/268.000 triệu đồng đạt 66,44% kế hoạch giao. Trong đó, một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong cân đối ngân sách đạt khác như: thu ngoài QĐ đạt 75,83% KH, tạo động lực để các công trình, dự án đẩy nhanh tiến độ.

Có thể thấy, nhờ sự quyết tâm, vào cuộc của lãnh đạo các cấp, Phòng Tài chính - Kế hoạch ước đến hết tháng 12/2023 thu 259.766 triệu đồng đạt khoảng 90,8% dự toán giao. Tổng chi ngân sách nhà nước toàn huyện đến 30/11/2023 thực hiện 666.679 triệu đồng so với KH huyện 707.433 triệu đồng đạt 94,2%, chủ yếu để chi đầu tư và chi thường xuyên. Chi đầu tư phát triển 77.047 triệu đồng/91.652 triệu đồng, đạt 84,1% kế hoạch tỉnh giao. Nếu tính luôn cả nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, đầu tư khác, thì giá trị giải



Toàn cảnh thị trấn Diên Khánh

ngân thực hiện 173.126 triệu đồng đạt 189% kế hoạch vốn.

QUYẾT TÂM ĐƯA TỶ LỆ GIẢI NGÂN TĂNG CAO

Mặc dù đang có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn trung bình của cả nước, nhưng với mục tiêu đảm bảo giải ngân đạt từ 95% kế hoạch vốn được giao trở lên khi hết năm ngân sách thì huyện Diên Khánh vẫn còn nhiều việc phải làm.

Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo nhiệm vụ tỉnh giao các dự án NS tỉnh quản lý, đến hết ngày 30/11/2023. Thực hiện 155.615 triệu đồng/ 198.478 triệu đồng, đạt tỷ lệ 78,4% kế hoạch vốn. Việc vốn phân cấp cho huyện Diên Khánh đến hết ngày 30/11/2023, giá trị giải ngân thực hiện 77.047 triệu đồng /91.652 triệu đồng đạt 84,1% kế hoạch vốn.

Do đó, UBND huyện Diên Khánh đang tiếp tục yêu cầu các phòng, UBND các xã, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư, bảo đảm các dự án được thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý, quyết toán dự án hoàn thành.

Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại, vận động nhân dân đồng thuận trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất cho các dự án đầu tư triển khai theo tiến độ. Nâng cao hiệu quả công tác lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án, gắn trách nhiệm của lãnh đạo, tổ chức, cá nhân với kết quả giải ngân của từng dự án được phân công.

Cùng với đó, huyện kiên quyết xử phạt, cắt hợp đồng các nhà thầu vi phạm hợp đồng vượt thời gian thực hiện nhưng không có lý do chính đáng. Thực hiện nghiệm thu theo từng giai đoạn để giải ngân vốn ngay khi có khối lượng hoàn thành. Thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân của từng dự án.

Đặc biệt, để nguồn vốn đầu tư công phát huy hiệu quả cao nhất cho phát triển kinh tế - xã hội, Kho bạc Nhà nước huyện cũng sẽ phối hợp với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện xử lý thu hồi số dư tạm ứng của các dự án, nhất là các dự án có số dư tạm ứng kéo dài qua nhiều năm chưa có khối lượng thu hồi.

Bên cạnh đó, Phòng Tài chính tiếp tục tăng cường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, duy trì tốt việc giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến công, triển khai đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ để phục vụ ngày một tốt hơn.

Ước tỷ lệ giải ngân năm 2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Diên Khánh đạt trên 95% KH vốn theo quy định. Trong đó: vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đạt 96,58% KH và vốn phân cấp cho cấp huyện đạt 97,71% KH. ■

TẤN LỢI

